

Số: ...2708.../2024/CV-ATG

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2024

V/v: Giải trình nguyên nhân và phương
án khắc phục về việc duy trì diện hạn chế
giao dịch đối với cổ phiếu ATG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần An Trường An (“Công ty/ATG”) kính gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng.

Căn cứ Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) số 902/QĐ-SGDHN ngày 20/08/2024 về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu ATG trên hệ thống giao dịch UPCoM do Công ty chưa khắc phục được lý do hạn chế giao dịch khác, cụ thể là tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Về lý do duy trì hạn chế giao dịch, Công ty xin được giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục như sau:

1. Giải trình nguyên nhân

Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên năm 2024 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, theo đó tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến. Về vốn chủ sở hữu tại BCTC bán niên năm 2024 không âm, lợi nhuận sau thuế bán niên tăng trên 151% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 1.153.390.419 đồng do lãi từ hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng. Công ty đã và đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng, tăng cường tìm kiếm khách hàng và cơ hội đầu tư mới.

Về lý do hạn chế giao dịch khác: Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC. Đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến từ chối do chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp về các khoản nợ phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu khác và phải trả người bán tại ngày 31/12/2023; các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc Công ty ghi nhận các bút toán xóa các khoản nợ phải thu; các khoản trả trước cho người bán; các khoản ký quỹ, ký cược, các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi tương ứng và các hồ sơ bù trừ công nợ phải người bán của Công ty. Về nguyên nhân của việc từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2023 của đơn vị kiểm toán, bên cạnh việc tái cấu trúc, phục hồi hoạt động kinh doanh, Công ty đã nỗ lực thực hiện thu hồi nợ quá hạn nhiều lần, gửi thư xác nhận công nợ và liên hệ làm việc với các đối tượng nợ quá hạn đối với Công ty, nhưng đều không liên lạc được, không nhận được phản hồi trả lời thư công nợ. Năm 2023, khi Công ty nhiều lần tiến hành gửi thư xác nhận công nợ, các đối tượng nợ phần lớn đều đã thay đổi thông tin liên hệ đối với cá nhân, và trong tình trạng công

ty không còn hoạt động, đang làm thủ tục giải thể... đối với các pháp nhân chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đối với Công ty.

2. Phương án khắc phục

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2505/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 25/05/2024, theo đó Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu quá hạn. Công ty đang trong quá trình triển khai thực hiện phương án xử lý nợ quá hạn và cam kết nỗ lực khắc phục các tình trạng tổn động của cơ sở từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phê duyệt phương án xóa sổ các khoản phải thu khó đòi tổn động nhiều năm, không có khả năng thu hồi và/hoặc bán nợ cho Công ty mua, bán nợ, đồng thời tiếp tục theo dõi ngoài sổ sách theo quy định pháp luật hiện hành. Ngày 26/06/2024, HĐQT Công ty đã thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ để thực hiện xử lý tài chính đối với các khoản nợ phải thu quá hạn, nhằm khắc phục ý kiến từ chối của kiểm toán.

Về khả năng hoạt động liên tục: Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng, tăng cường tìm kiếm khách hàng và cơ hội đầu tư mới. Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo đó Ban lãnh đạo sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai theo đúng Phương án đã được phê duyệt. Toàn bộ số tiền thu được sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

Ngay sau khi khắc phục được tình trạng nêu trên, Công ty sẽ báo cáo tới Quý Sở để xem xét đưa cổ phiếu ATG được giao dịch trở lại bình thường.

Công ty Cổ phần An Trường An cam kết về tính chính xác và trung thực của các nội dung được nêu tại công văn này.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO QUANG TRUNG